



ประกาศความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: พฤษภาคม 2563

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("ประกาศความเป็นส่วนตัว") มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Baxter Thailand - BAXTER HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD. พร้อมกับบริษัทในเครือ ผู้สืบตำแหน่ง ผู้โอนสิทธิ์ และผู้รับจ้างช่วง ("แบ็กซ์เตอร์" "เรา" หรือ "ของเรา") ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวทุกชนิดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่บริษัทมีหรือพึงมีเพื่อใช้ในการเข้าถึงตัวท่าน

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยตรงจากท่าน และ/หรือ บุคคลภายนอก

"*การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรง*"

หรือผ่านเว็บไซต์ที่ท่านดำเนินการโดยนิติบุคคลของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่าน,

"*การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยอ้อม*", <http://www.baxter.co.th/th/>

("เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่น")

คำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับ "*การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรง*" เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายในที่นี้

"*การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยอ้อม*" ผ่านเว็บไซต์ของ แบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่น

อยู่ภายใต้ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวของศูนย์นั้น

ในกรณีที่ข้อความในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ขัดแย้งกับถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับกระบวนการ

"*การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยอ้อม*" เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง คำประกาศ

ความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ หากท่านมีคำถามใด ๆ

เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือการนำประกาศความเป็นส่วนตัวหรือถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวมาใช้ ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง

โปรดติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ "*วิธีการติดต่อเรา*"

ก. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรง

แบ็กซ์เตอร์เก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน:

แบ็กซ์เตอร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้ ชื่อและนามสกุล อีเมล

โรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ความเชี่ยวชาญทางอาชีพ เรื่องที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เรื่องที่น่าสนใจในโปรแกรมและช่องทาง

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก:

แบ็กซ์เตอร์ได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้จากบุคคล

ที่สาม ชื่อและนามสกุลของท่าน โรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศที่ตั้งของโรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ และความเชี่ยวชาญทางอาชีพของท่าน

แบ็กซ์เตอร์ได้รับข้อมูลส่วนตัวนี้จากบริษัทภายนอกที่รวบรวมรายละเอียดเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่

เช่น เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมจากท่านหรือบุคคลภายนอก ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง:

ประเภทของคุณวุฒิ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เช่น พบ. เป็นต้น) สถานะการปฏิบัติงาน (ยังคงปฏิบัติงานอยู่หรือไม่),

ผลงานตีพิมพ์, การรับรองระดับนานาชาติ (เช่นประเทศต่าง ๆ หรือภูมิภาคที่ท่านได้รับการรับรอง),

ความสามารถเฉพาะด้านหรือประสบการณ์และความชำนาญ (เช่น ผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,

กิจกรรมด้านการวิจัย, คณะกรรมการที่ปรึกษา

เป็นต้น), สมาชิกภาพหรือการเข้าร่วมสมาพันธ์ทางวิทยาศาสตร์, ประสบการณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์หรือ

การบำบัดรักษาของแบ็กซ์เตอร์, การเข้าร่วมในการริเริ่มของแบ็กซ์เตอร์ของท่าน, ชีตความสามารถด้านภาษา

ของท่าน, ประวัติส่วนตัวของท่าน, เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ของอดีตชีวิตของท่านหรือเว็บไซต์ทางอาชีพ

ในท้ายที่สุดเราอาจนำลิงก์เข้าไปสู่โปรไฟล์ LinkedIn ของท่าน โปรดทราบว่า LinkedIn อยู่ภายใต้นโยบาย

ความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกัน

เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เมื่อแบ็กซ์เตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านหรือบุคคลภายนอก เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การบำบัดรักษาและบริการของเรา โดยให้ข้อมูลอื่น ๆ แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบำบัดรักษาและบริการของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และบทความเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ตลอดจนข่าว จดหมายข่าว และการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ในเรื่องที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อติดต่อกับท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินโครงการวิจัยตลาดที่มุ่งหมายจะรวบรวมข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาของเรา ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของท่านกับสิ่งเหล่านี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคที่จำเพาะซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมหรือความสนใจของแบ็กซ์เตอร์ เรายังอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกับท่านอีกเกี่ยวกับโครงการวิจัยตลาดหนึ่ง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่ท่านได้เข้าร่วม เราจะกระทำการดังกล่าวตามที่ท่านให้ความยินยอม ในหนังสือแสดงความยินยอม แบ็กซ์เตอร์จะขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจและความต้องการที่เลือกไว้ การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราเพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อความก่อนหน้านี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ หากท่านไม่ยินยอมให้แบ็กซ์เตอร์ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะไม่ทำการติดต่อหรือส่งข้อมูลใด ๆ ก็ตามดังที่ระบุไว้ข้างต้นไปหาท่าน โปรดทราบว่า หากท่านให้ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมหรือเปลี่ยนความต้องการของท่านได้ตลอดโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่มีอยู่ในหนังสือแสดงความยินยอม ท่านยังสามารถถอนความยินยอมโดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง โปรดทราบว่า การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลในทางกฎหมายต่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านก่อนการถอนความยินยอม

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกหรือที่มีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเรื่องที่ท่านชำนาญ ตลอดจนการติดตามและการวิเคราะห์ความต้องการทางอาชีพ ความสนใจ การรับรองทางวิชาชีพ และการเข้าร่วมในการประชุมหรือสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตัวเลือกกิจกรรมทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การบรรยาย คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งอ้างอิงถึงปฏิสัมพันธ์ของแบ็กซ์เตอร์กับท่านด้วย หากมีกรณีดังกล่าว เรากระทำเช่นนั้นเพื่อระบุถึงลักษณะความร่วมมือกับแบ็กซ์เตอร์ที่ท่านช่วยให้เราแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์และการดูแลรักษาทางการแพทย์ เราจะกระทำการดังกล่าวตามที่ท่านให้ความยินยอม การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราเพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อความก่อนหน้านี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โปรดทราบว่า หากท่านให้ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมโดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง โปรดทราบว่า การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลในทางกฎหมายต่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านก่อนการถอนความยินยอม

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกเพื่อติดต่อกับท่านโดยตรง รักษาข้อมูลในฐานข้อมูลของเราให้ถูกต้องและเป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
เรากระทำการดังกล่าวบนพื้นฐานในด้านความสนใจอันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างเรา หรือเนื่องจากว่าเรามีภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์จำเพาะนั้น ๆ และเรากระทำการดังกล่าวตามหลักการใด หากจำเป็น ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่านตามขอบเขตที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศร่วมกับใคร

แบ็กซ์เตอร์เป็นบริษัทข้ามชาติและเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น แบ็กซ์เตอร์อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทแบ็กซ์เตอร์ และผู้ให้บริการของแบ็กซ์เตอร์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามของแบ็กซ์เตอร์ เช่น ผู้ให้บริการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT) และบริการช่วยเหลือผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการเครื่องมือ IT ในการจัดการกับคำยินยอมและบริการการส่งไปรษณีย์ บุคคลภายนอกดังกล่าวถูกจำกัดไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่าในทางใดก็ตามที่นอกเหนือจากการให้บริการแก่เรา และเรากำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านในระดับที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการของแบ็กซ์เตอร์ โปรดติดต่อเราที่ privacy@baxter.com

ผู้รับข้อมูลบางรายที่อ้างถึงข้างต้นอาจอยู่หรืออาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เช่น สหรัฐอเมริกา (รายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มบริษัทของแบ็กซ์เตอร์และสถานที่ตั้งมีระบุไว้ใน <https://www.baxter.com/location-selector>)

ประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ แบ็กซ์เตอร์ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทุกรายจะมีการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ

และมีมาตรการความปลอดภัยขององค์กรและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่พร้อมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน การถ่ายโอนข้อมูลต่อไปใด ๆ (ซึ่งรวมถึงบริษัทสาขานอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA))

จำเป็นต้องมีข้อกำหนดการถ่ายโอนต่อที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้

ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของแบ็กซ์เตอร์ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้งการเข้าถึงสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองซึ่งเราได้เพิ่มเติมไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านและสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยส่งข้อความไปยัง privacy@baxter.com หรือติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา"

หากเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือการถ่ายโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจหรือการปฏิบัติงานไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผ่านหุ้นหรือการจัดการสินทรัพย์ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังองค์กรที่ได้รับหุ้นหรือสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างน้อย หากเกิดการขายหรือการถ่ายโอนดังกล่าว

ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้และท่านอาจถอนความยินยอมหรือคัดค้านไม่ให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมทั้งการดำเนินการและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยผู้รับข้อมูลจากการถ่ายโอน (หากเกี่ยวข้อง)

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าใด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

- หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราไว้ในการติดต่อทางการตลาด การค้า และประเภทที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่าท่านจะถอนความยินยอมในการรับการติดต่อเหล่านั้นหรือจนกว่าเราจะไม่ได้ติดต่อท่านตามประเภทการติดต่อเหล่านั้นอีกต่อไป
- หากเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างเดียวเพื่อส่งแบบสำรวจที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะเก็บรายละเอียดติดต่อของท่านไว้นานกว่าท่านจะยกเลิกการรับแบบสำรวจหรือจนกว่าเราไม่จำเป็นต้องส่งแบบสำรวจดังกล่าวให้แก่ท่านอีกต่อไป แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ในฐานะส่วนหนึ่งของแบบสำรวจเหล่านั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลในแบบสำรวจของท่านไว้ ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นลูกค้าของแบ็กซ์เตอร์ และเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจการดำเนินการของเรา
- หากเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ จากบุคคลภายนอก เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่าจะมีการติดต่อครั้งแรกกับท่านและเก็บรักษาต่อไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้รับและ/หรือการให้ความยินยอมของท่าน หากเกี่ยวข้อง หากไม่สามารถทำการติดต่อดังกล่าวได้ในเวลาอันสมควรนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เราจะลบข้อมูลนั้นออก

สิทธิ์ของท่าน

ในบางสถานการณ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของท้องถิ่นและกฎหมายท้องถิ่นบางฉบับ ให้สิทธิ์แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน สิทธิเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถขอ:

- เข้าถึงหรือคัดสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมถึงการรับทราบว่ามีข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่ และหากมี เป็นข้อมูลประเภทใดบ้างและมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด
- ท่านยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้อีกด้วย
- สิ่งที่เราแก้ไขในข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านคิดว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านออกไป
- เว้นแต่เรามีภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บข้อมูลนั้นไว้หรือแม้แต่กฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้
- ให้เราจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและไม่ลบข้อมูลนั้นออก
- ให้เรามอบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราได้มาจากท่านเพื่อให้ท่านเก็บรักษาไว้และนำข้อมูลนั้นมาใช้อื่นเพื่อให้ท่านใช้เป็นการส่วนตัว รวมทั้งท่านสามารถขอให้เราให้ข้อมูลส่วนตัวนี้แก่นิติบุคคลอื่นได้

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านโดยติดต่อนิติบุคคลของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่านตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา"

ตั้งที่อธิบายไว้ข้างต้น

ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค้านไม่ให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการตลาดโดยตรงหรือหากเป็นไปได้ตามความสนใจอันชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย ท่านสามารถดำเนินการ "ยกเลิก" การติดต่อทางการตลาดหรือประเภทอื่น ๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ

ซึ่งท่านได้รับโดยอ้างอิงตามการให้คำยินยอมของท่าน

รวมทั้งแบบสำรวจตามคำแนะนำการยกเลิกการรับแบบสอบถามซึ่งมีอยู่ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะเรื่องนั้น

หากท่านไม่สามารถคัดค้านโดยการยกเลิกในลักษณะนี้ได้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

หากท่านเชื่อว่าเรากำลังใช้ เปิดเผย หรือแม้แต่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัว

ของท่านไม่ว่าในทางใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ได้

เราจัดดำเนินการกับคำร้องใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดทราบว่า อาจไม่สามารถใช้สิทธิ์บางอย่างข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

วิธีการติดต่อเรา

โปรดแจ้งคำร้องหรือคำถามของท่านเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านไปที่:

Baxter Thailand - BAXTER HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD.

ชั้น 11 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

11th floor, Thanapoom Tower /1550 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevi/ Bangkok 10400 ,Thailand.

โทร. 0 2667 0505

แฟกซ์.66.2652.7770

privacy@baxter.com

ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ของท่านหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน ประกาศนี้

หรือวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของแบ็กซ์เตอร์ทางอีเมลที่ privacy@baxter.com โทรศัพท์:

สายด่วนด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ +1-844-294-5418

ส่งไปรษณีย์ไปที่ Baxter International Inc., ATTN: Data Protection Officer, Global Privacy Office 1 Baxter Parkway Deerfield, IL USA 60015.

ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยอ้อม

ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่าน

เพื่อให้ความยินยอมของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านจะเข้าเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นซึ่งอาจรวมการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลความต้องการ เช่น

ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน ความต้องการทางการตลาด ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ("ไอพี" (IP)) หรือคุกกี้

ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลที่อาจจัดเป็นข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวท่านโดยตรง

แต่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของท่าน ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ พฤติกรรมการนำร่องและพฤติกรรมการคลิกจาก

การกระทำของท่านบนเว็บไซต์ "การติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เราใช้"

การติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เราใช้

เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่านใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสนใจ

อันชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการต่าง ๆ บางอย่างและการทำงานดังต่อไปนี้

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่านใช้คุกกี้ (Cookies) เช่นเดียวกับเว็บไซต์จำนวนมาก คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น (เช่น การช่วยให้เราประเมินได้ว่าส่วนใดของไซต์ที่เป็นที่นิยมและส่วนใดที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า ดังนั้นเราอาจปรับปรุงในเรื่องเหล่านี้ได้ในอนาคต) และปรับเนื้อหาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมของเรา เราจะไม่รวมข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนตัวใดที่ท่านได้ส่งให้เรา ท่านอาจตั้งเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้และแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการใส่คุกกี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท้องถิ่นของท่านรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ปฏิบัติ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าที่อยู่/หน้าที่อยู่ ไฟล์ต่าง ๆ ที่ดูบนไซต์ของเรา (เช่น หน้า HTML กราฟิก เป็นต้น) ระบบปฏิบัติการ วันที่/เวลาที่สแตมป์ และหรือข้อมูลพฤติกรรมการคลิก เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลรวมและบริหารจัดการไซต์ ที่อยู่ไอพี (IP) และข้อมูลอื่นที่เรารวบรวมไว้โดยอัตโนมัติอาจจัดเป็นข้อมูลส่วนตัวในบางประเทศ

การใช้คุกกี้ก็อาจแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำกันของเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ ดังนั้น โปรดอ่านบททวนนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใน ๑ ๆ เกี่ยวกับ การใช้คุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อให้บริการ: อาจใช้คุกกี้เพื่อให้บริการที่จำเพาะสำหรับท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านลงชื่อเข้าใช้ส่วนที่ควบคุมการเข้าถึงในไซต์ของเรา เราตั้งคุกกี้ของช่วงเวลาไว้ชั่วคราวเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลจากการสุ่มที่ไซโดยเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบคำร้องขอของเบราว์เซอร์ที่มีต่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะ หากท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับการใช้คุกกี้เป็นการชั่วคราว ท่านจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เหล่านี้ได้ เรายังใช้คุกกี้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นของท่านและขอบันทึกเอกสารหรือการโต้ตอบจากเราอีกด้วย เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์ม ท่านอาจเลือกที่จะให้เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นของท่านส่งคุกกี้ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของท่านได้ ท่านอาจเลือกที่จะรับคุกกี้ประเภทนี้เพื่อประหยัดเวลาในการกรอกแบบฟอร์มและ/หรือกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีก ท่านสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ที่ระดับเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ แต่หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ อาจเป็นการจำกัดการใช้คุณลักษณะหรือการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์: หากมีการใช้คุกกี้ เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นของท่านจะสามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและการเคลื่อนไหวของท่านได้อย่างใดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งท่านออกจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน (หากมีการใช้คุกกี้ชั่วคราว) หรือจนกระทั่งท่านปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ออกไป ผู้ใช้จำนวนมากนิยมใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการท่องเว็บไซต์อย่างไร้ร่องรอยเท่าที่เป็นไปได้ ท่านควรตระหนักว่าคุกกี้ไม่สามารถ "รู้ค่า" ฮาร์ดไดรฟ์ของท่านได้และส่งข้อมูลส่วนตัวจากคอมพิวเตอร์ของท่านกลับไปยังผู้ส่งได้

- เพื่อทำความเข้าใจผู้เยี่ยมชมของเรา เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอาจเก็บรวบรวมสถิติแบบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม เราอาจติดตามสถิติและข้อมูลอื่น เช่น ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามี จำนวนเท่าใด ที่อยู่ไอพี (IP) ของผู้ใช้ หน้าใดที่ผู้เยี่ยมชม ผู้เยี่ยมชมมาจากโดเมนไหนบ้าง ผู้เยี่ยมชมใช้เบราว์เซอร์ประเภทใด และผู้เยี่ยมชมท่องเว็บไซต์ของเราอย่างไร เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมนี้เพื่อจุดประสงค์โดยรวมเท่านั้น สถิติเหล่านี้นำมาใช้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของผู้เยี่ยมชมของเรา รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา

ไม่มีการติดตาม

แบ็กซ์เตอร์ไม่ได้ติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นเมื่อเวลาผ่านไปและจากเว็บไซต์ภายนอกเพื่อให้เห็นถึงการโฆษณาตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงไม่ตอบสนองต่อสัญญาณไม่มีการติดตาม (Do Not Track, DNT) อย่างไรก็ตาม ไซต์ภายนอกบางไซต์มีการติดตามกิจกรรมการค้นหาค้นหาของท่านเมื่อให้บริการด้านเนื้อหาแก่ท่าน ซึ่งสามารถช่วยปรับแต่งในสิ่งที่นำเสนอต่อท่าน

เว็บบีคอนส์ (Web Beacons)

เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นของท่านประกอบด้วยภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกว่า "ซิงเกิลพิกเซล กิฟ" (single-pixel gif) หรือ "เว็บบีคอน" (web beacon)) ที่ช่วยให้เรานับจำนวนครั้งการเข้าชมหน้าหรือเข้าถึงคุกกี้ของเรา

โดยทั่วไปแล้ว ภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับชมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บ ที่รวมทั้งแบนเนอร์โฆษณา (ad banner) สามารถทำหน้าที่เป็นเว็บบิตคอนได้ เว็บบิตคอนมักเป็นไฟล์คล้ายแบนเนอร์ที่มีขนาดเล็กมาก ขนาด 1 คูณ 1 พิกเซล แต่สามารถเรียกดูได้ง่าย ๆ บน Internet Explorer โดยคลิก "มุมมอง" (View) แล้วก็ "ซอร์ส" (Source)

เว็บบิตคอนมีขนาดเล็กมากก็เพื่อที่จะไม่ใช้พื้นที่อันมีค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ควรใช้ในการแสดงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากกว่า เราอาจรวมเว็บบิตคอนไว้ในจดหมายข่าวที่มีรูปแบบ HTML

ซึ่งประกอบด้วยกราฟิกที่เราส่งให้ผู้สมัครเลือกเข้าร่วมเพื่อนับจำนวนจดหมายข่าวที่ได้รับการอ่านไปแล้วอีกด้วย นอกจากนี้

โครงการโฆษณาบางส่วนที่ใช้บริการโฆษณานบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้เว็บบิตคอนสภายในประกาศโฆษณาของแบนเนอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจน เว็บบิตคอนของเราไม่ได้เก็บรวบรวม รวบรวม ติดตาม หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บบิตคอนเป็นเพียงแค่เทคนิคที่เราใช้เพื่อรวบรวมสถิติแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์เท่านั้น

ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เป็นสิ่งที่ระบุตัวตนเฉพาะซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เราเก็บรวบรวมที่อยู่ IP จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเก็บข้อมูลที่อยู่ที่

IP นั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการระบบเท่านั้น ที่อยู่ IP ไม่ได้นำมาใช้เพื่อระบุตัวตน

ข้อมูลนี้ช่วยให้เราจัดเตรียมข้อมูลประชากรแบบรวมและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้และปรับปรุงการทำงานของ

เราไม่ได้เชื่อมโยงที่อยู่ IP กับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้เป็นการส่วนตัว

เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือวิเคราะห์เป็นส่วนสำคัญในเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นของท่าน จากการใช้คุกกี้

เครื่องมือวิเคราะห์เก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเช่น เวลาที่เยี่ยมชม หน้าที่เยี่ยมชม

เวลาที่ใช้นบนเว็บไซต์ของเราแต่ละไซต์ ที่อยู่

IP และประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่น

โปรดอ่านบททวนนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด ๆ เกี่ยวกับ

การใช้คุกกี้

การรักษาความปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลอยู่พร้อมเพื่อคุ้มครองการสูญหาย การใช้ในทาง

ที่ผิด และการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับท่านผ่านเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท้องถิ่น

เรารักษามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เรารักษาไว้

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น